

Số: 49/BC-TA

Đắk Song, ngày 21 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song như sau:

Trong năm 2023, các loại vụ, việc mà Tòa án phải thụ lý tuy giảm về số lượng so với cùng kỳ nhưng tính chất ngày càng phức tạp, đặc biệt là tranh chấp về dân sự; một số vụ án hình sự với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

- Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã giải quyết 649/725 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 89.52%. Tạm đình chỉ: 20 vụ, việc.

So với cùng kỳ năm 2022 số án thụ lý giảm 185 vụ, việc và số án giải quyết giảm 157 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 2 %.

Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 8vụ/tháng.

1. Về xét xử các vụ án hình sự

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã thụ lý 84 vụ - 177 bị cáo/ 84 vụ - 177 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 100%. Có 01 vụ án hủy.

Đơn vị có xét xử 02 vụ án lưu động tại Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.

So với cùng kỳ năm trước số án thụ lý tăng 10 vụ - 53 bị cáo, giải quyết tăng 10 vụ - 53 bị cáo. Qua công tác xét xử cho thấy, các vụ án án chủ yếu là Cố ý gây thương tích, những tội liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản tăng hơn so với năm trước. Tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, tạo điều kiện và bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác nên các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, trong thời hạn luật định, không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội. Việc áp dụng hình phạt khác không phải là



hình phạt tù có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Một số hạn chế, tồn tại trước đây trong công tác xét xử các vụ án hình sự đã được khắc phục, Tòa án đã xét xử kịp thời và xử phạt nghiêm đối với các bị cáo phạm tội liên quan đến ma túy.

Xét xử trực tuyến: Theo chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao đề ra, Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã xét xử 03 vụ án hình sự với hình thức xử trực tuyến công khai, điểm cầu thành phần được kết nối là điểm cầu tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Song.

2. Về giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động.

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã giải quyết 565/641 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 88.14 %. Số vụ án còn lại: 76 vụ, việc. Trong đó 20 vụ tạm đình chỉ.

Án dân sự: Thụ lý: 379 vụ, đã giải quyết: 315 vụ, đạt tỷ lệ: 83,11%; Hôn nhân và gia đình: Thụ lý: 250 vụ, việc, đã giải quyết: 238 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,5%; Án kinh doanh thương mại: Thụ lý: 12 vụ, đã giải quyết 12 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Án hủy chung là 4.5 vụ, tỷ lệ 1,42%.

Không có án lao động.

So với năm 2022, số án thụ lý giảm 194 vụ, việc và số án giải quyết giảm 166 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 0.6 %. Tuy nhiên, tính chất ngày càng phức tạp; có nhiều tranh chấp mới phát sinh, quá trình giải quyết gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Quá trình giải quyết các vụ việc. Tòa án đã làm tốt việc hướng dẫn đương sự thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết tố vụ án; các Thẩm phán đã chủ động báo cáo các vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vụ, việc để tìm giải pháp tháo gỡ, đưa vụ án ra xét xử kịp thời. Khắc phục các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, xác định thiếu hoặc sai người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện; không xem xét đầy đủ yêu cầu dẫn đến giải quyết không đủ hoặc vượt quá yêu cầu của đương sự. Đã hạn chế đến mức thấp nhất việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ pháp luật. Một số tranh chấp phức tạp, Tòa án đã quyết liệt xử lý, kiên trì hòa giải; công tác hòa giải đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí của Nhà nước và công dân, giải quyết triệt để vụ án, góp phần làm giảm các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, ổn định trật tự xã hội.

3. Về giải quyết án hành chính

Tòa án đã thụ lý 01 vụ; đã giải quyết, xét xử: 01 vụ, đạt tỷ lệ: 100%. Không có án hủy, sửa.

Bằng với năm 2022. Tòa án đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, giải quyết kịp thời,

đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

4. Về xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền được Tòa án giải quyết kịp thời, đúng quy định, đã xem xét, giải quyết 8/8 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%.

5. Về thi hành án hình sự.

Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với 120/120 người bị kết án mà Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: 111 Quyết định thi hành án; 8 Quyết định uỷ thác thi hành án và 01 Quyết định hoãn thi hành án.

Việc ban hành các quyết định thi hành án, cho hoãn thi hành đều có căn cứ theo quy định của pháp luật.

6. Triển khai và thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Bộ phận tiếp công dân đã hướng dẫn người khởi kiện về thủ tục hòa giải tại Tòa án. Trong số đơn khởi kiện đã tiếp nhận có 56 đơn khởi kiện chuyển qua hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trong đó có 56 đơn đã được Thẩm phán ban hành Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đạt tỷ lệ 100%.

Những đơn còn lại, trong quá trình hòa giải đã không tiến hành hòa giải được nên đã chuyển hồ sơ đã giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Huyện Đắk Song có số lượng án nhiều, tính chất phức tạp, tuy nhiên số lượng hòa giải viên còn hạn chế. Việc đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên còn gặp nhiều khó khăn vì tại địa bàn huyện Đắk Song, cán bộ công chức đa phần công tác xa nhà, cán bộ nghỉ hưu không thường trú tại chỗ nên việc lập danh sách đề nghị bổ nhiệm thêm số lượng hòa giải viên còn gặp khó khăn.

7. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân thủ đúng thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật, khách quan, thận trọng và trách nhiệm.

Trong năm Tòa án đã giải quyết 7/7 đơn khiếu nại quyết định tố tụng và hành vi tố tụng thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả giải quyết: Ban hành Quyết định giải quyết: 07 đơn. Trong đó, khiếu nại sai: 07 đơn, người khiếu nại đều rút đơn khiếu nại sau khi làm việc với Tòa án (02 đơn). Không có đơn khiếu nại đồng người, phức tạp, kéo dài. Không có đơn tố cáo.

8. Về công tác xây dựng Tòa án.

8.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Chi bộ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đăk Song đặc biệt rất chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các bộ, công chức Tòa án. Trong các cuộc họp, hội nghị, giao ban thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục chính trị tương ứng cho các bộ công chức Tòa án, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ công chức “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán...

8.2. Công tác Hội thẩm nhân dân.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân huyện đã bầu ra được 23 vị Hội thẩm nhân dân. Hội thẩm nhân dân mới nhận công tác nên chưa đánh giá được hết vai trò, nhiệm vụ của từng Hội thẩm. Nhìn chung các vị Hội thẩm nhân dân được mời tham gia xét xử tại Tòa án đều rất nhiệt tình tham gia nghiêm cứu hồ sơ một cách kỹ càng trước khi xét xử.

8.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm và tăng cường theo hướng thực chất và hiệu quả. Đã có 02 trường hợp tham gia học trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Tòa án đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Song tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (Đã tổ chức 12 phiên tòa), qua đó giúp các Thẩm phán, Kiểm sát viên tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm xét xử, đảm bảo các phiên tòa đều được diễn ra khách quan, đúng quy định.

9. Về công tác quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất.

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; việc điều hành ngân sách bảo đảm kịp thời, đúng định mức.

10. Về công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá khác, công tác cải cách tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Tòa án triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Tòa án đã đưa vào ứng dụng vào ứng dụng các thành tựu của công nghệ như công khai bản án, quyết định trên Cổng Thông tin của Tòa án nhân dân tối cao; các phần mềm công tác thống kê... đặc biệt mới đây mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin nhưng Tòa án nhân dân huyện Đăk Song đã triển khai, tổ chức xét xử được 03 phiên tòa trực tuyến theo

Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội; ứng dụng phần mềm Trợ lý ảo; phần mềm quản lý án..., được coi là những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số Tòa án cũng như xây dựng Tòa án điện tử.

Công tác cải cách tư pháp tập trung vào việc đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp, các quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án đã góp phần xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, THIẾU SÓT, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Một số hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như:

1.1. Tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc tuy cao hơn so với năm 2022, chất lượng giải quyết đảm bảo theo quy định, nhưng vẫn còn tồn tại án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; công tác phối hợp trong quá trình giải quyết một số vụ việc chưa được quan tâm làm tốt.

1.2. Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án đã có hiệu lực thi hành từ năm 2021, tuy nhiên đơn vị vẫn chưa khắc phục được khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc cho Hòa giải viên; chưa bổ nhiệm đủ số lượng Hòa giải viên theo định biên; đa số các đương sự khi được hướng dẫn việc lựa chọn Hòa giải viên và thủ tục hòa giải đều từ chối lựa chọn hòa giải, đối thoại.

1.3. Cơ cấu đội ngũ công chức chưa đáp ứng được nhiệm vụ.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

2.1. Số lượng các vụ việc dân sự mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết chiếm tỷ lệ cao hơn so với các vụ án khác, với tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp, nhiều tranh chấp mới phát sinh. Tòa án luôn trong tình trạng quá tải; cán bộ công chức chịu nhiều áp lực dẫn đến thiếu nhiệt huyết với công việc.

2.2. Nhiều vụ việc dân sự tại Tòa án có nội dung khởi kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai, là những vụ kiện phức tạp; một số quy định của pháp luật còn mâu thuẫn hoặc chưa được hướng dẫn nên có quan điểm, nhận thức và áp dụng pháp luật khác nhau giữa các Thẩm phán; việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật trong một số vụ án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, việc thu thập, xác minh, bổ sung tài liệu chứng cứ phải chờ kết quả của cơ quan chuyên môn, nhiều vụ án đương sự ở xa, không hợp tác dẫn đến vụ án chậm tiến độ. Mặt khác công tác quản lý đất đai ở địa phương còn chưa chặt chẽ, bất cập, cấp chồng chéo; nhiều vụ việc Tòa án phải chờ kết quả đo đạc, lồng ghép mới giải quyết được.

2.3. Thực tế tại các cơ quan chuyên môn cũng gặp rất nhiều áp lực, khối lượng công việc quá tải nên trong một số vụ việc cung cấp kết quả còn chậm.

3. Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

3.1. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác.

3.2. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân nhiệm hợp lý; phát huy sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ.

3.3. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Thẩm phán, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiền hành tố tụng, các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án. Tổng hợp những vướng mắc về nghiệp vụ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử.

4. Kiến nghị, đề xuất.

4.1. Kiến nghị Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp tốt với Tòa án trong các hoạt động tố tụng.

4.2. Kiến nghị Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho Tòa án trong việc trang bị phòng hòa giải, đối thoại; phòng làm việc cho Hòa giải viên nhằm tiếp tục đảm bảo cho việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

4.3. Kiến nghị Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí trong việc triển khai, tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 19/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, các nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết của Đảng bộ huyện; Thường trực huyện ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ, việc và các mặt công tác khác; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu,

yêu cầu của Quốc hội và Tòa án nhân dân. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân nhiệm hợp lý, sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Tăng cường công tác trao đổi, đề nghị giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử, bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác Tòa án. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Việc tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp phải được Tòa án tiếp tục chú trọng. Hội đồng xét xử thực hiện đầy đủ các quyền năng pháp lý và chú trọng khắc phục sai sót; hoàn thành các nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền công lý tiến bộ, xây dựng Tòa án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong bảo vệ công lý.

4. Tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 19/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tốt việc đăng tải bản án, quyết định có hiệu lực trên công thông tin điện tử của Tòa án.

6. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; Thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng và quy chế dân chủ cơ sở.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác năm 2023 và một số nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Nơi nhận:

- VP HĐND huyện;
- Lưu.

CHÁNH ÁN



Quách Trọng Sơn